



สัณนิษฐาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

**สศท.5 จัดการอบรมและสาธิตการเกษตรไทย จ.บุรีรัมย์**

วันที่ 7 เมษายน 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ได้จัดการฝึกอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายดำรงดี ปลัดกลาง เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสุจารีย์ พิชยา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

โดยการจัดการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 บรมมหาราชและสาธิตให้แรงงานที่ถูกเลิกจ้างกลับคืนถิ่นบ้านเกิด ผู้ว่างงานและผู้สนใจสมัครงานเบื้องต้นในการทำการเกษตรสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเป็นทางเลือกในสถานการณ์การระบาดของไวรัส covid-19 โดยนิมนต์นางสาวประิษฐา เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ และการทำกิจกรรมอื่น ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อรองรับการขาดตลาดสินค้าเกษตรและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรผู้ว่างงานและผู้สนใจที่ต้องการประกอบอาชีพด้านการเกษตรสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Farmer



สัณนิษฐาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

**สศท.5 จัดการอบรมและสาธิตการเกษตรไทย จ.นครราชสีมา**

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุจารีย์ พิชยา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการเกษตร สศท.5 จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมือง โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี นายทีพนธ์ เปลี่ยนกลาง ประธานศูนย์ฯ ศพก. กล่าวให้การต้อนรับ ... นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีเปิด และนางสุจารีย์ พิชยา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ ในอำเภอโนนไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ทั้งนี้ เกษตรกรได้เรียนรู้ฐาน สาธิตการรำนำน้าหมัก ฐานการตอนกิ่งพันธุ์ขามเทศ ฐานเศรษฐกิจการเกษตรการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (การคิดต้นทุนการผลิตด้วย RCMO) โดยมีเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) อำเภอโนนไทย นายแผน คำไชยธ ฐานปรับพื้นฐานความรู้ด้านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ฐานองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตร การจัดทำแผนธุรกิจและโมเดลธุรกิจจาก BIG Data ฐานการปลูกพืชสวนครัว/พืชไร่ และสมุนไพรเขตร้อน (ถอดองค์ความรู้) เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองต่อไป อนุญอลง